

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NGOẠI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NV-HTQT

Hải Phòng, ngày tháng 10 năm 2023

V/v kết quả Cuộc thi vẽ tranh trẻ em do
thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang,
Trung Quốc tổ chức

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tham gia Cuộc thi vẽ tranh trẻ em do thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tổ chức, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn ra 220 tác phẩm dự thi phù hợp với tiêu chí cuộc thi, gửi tác phẩm dự thi cho phía bạn.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, cuộc thi đã thu hút được 834 tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước. Các tác phẩm tranh vẽ của trẻ em thành phố đã tham gia tranh giải cùng với các địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị với thành phố Ninh Ba đến từ các quốc gia gồm: Uzbekistan, Nhật Bản (Nara, Iruma, Masuda, Nagaokakyō, Hitachiōta), Hàn Quốc (Daegu), Nepal, Iran... Sau khi đánh giá và chấm điểm, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho tổng cộng 61 tác giả quốc tế, trong đó, Hải Phòng có 16 giải gồm: 03 giải Nhất, 03 giải Nhì và 10 giải Ba. Các tác phẩm được giải đã được triển lãm vào tháng 7/2023 tại Thư viện thành phố Ninh Ba (*Danh sách 16 tác giả đoạt giải và danh sách 220 tác giả có tác phẩm dự thi được gửi kèm theo*).

Sở Ngoại vụ đã nhận được giấy chứng nhận của 16 tác giả đoạt giải và 220 phần quà lưu niệm của Ban Tổ chức gửi tặng các tác giả có tác phẩm tham gia cuộc thi từ Ban Tổ chức.

Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, thông báo về kết quả của Cuộc thi vẽ tranh trẻ em Ninh Ba năm 2023 tới Phòng Giáo dục các quận/huyện, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố được biết, đồng thời liên hệ phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ để nhận giấy chứng nhận và quà lưu niệm.

Đầu mối liên hệ: Phòng Hợp tác quốc tế, điện thoại: 0901.568.968 (Đ/c Đỗ Bích Huệ).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD;
- Lưu: VT, P.HTQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Bích Dung